

Our Ref. RTCS 006/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RT-W1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ครั้งที่ 1 (RT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 219,992,087 หน่วย  
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น

บริษัทขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.05633 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.278 บาทต่อหุ้น

#### 2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

#### 3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ผู้ประสานงาน : นายณัฐพงษ์ บุญยะศรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-313-4848 ต่อ 138 และ 148

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [cs@rtco.co.th](mailto:cs@rtco.co.th)

เว็บไซต์: <https://www.rtco.co.th/th/investor-relations-report-to-the-stock-exchange/>

#### 4. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท  
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

4.1. ในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้ม (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความ  
จำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาด  
หลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท  
หลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิ

4.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ  
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ข้างต้น

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลง  
ลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล  
ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ  
แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง

3. นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน  
กำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี  
อำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

4. นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล  
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ-ผู้มีอำนาจ และเอกสาร  
หลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสาร  
นั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

5. คัสโตเดียน : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ในแต่ละครั้ง) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ในครั้งนั้น ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการ (กรณีโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับแจ้งไว้) หรือ ภายใน 10 วันทำการ (กรณีคืนเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ (ในครั้งนั้น ๆ) โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

- 4.3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

## 5. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดย เช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และยื่นความจำเป็นระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567
2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 077-3-47714-0 สาขา สนามบินน้ำ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)” โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. และยื่นความจำเป็นระหว่าง วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567 ในการชำระเงิน ชื่อคนที่ใช้สิทธิ ต้องเป็น

ชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อบัญชีผู้ใช้สิทธิ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทุกฉบับ และใบ Pay-in ผู้นำฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับบุคคลที่ใช้สิทธิ และจำนวนเงินที่โอนไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ

กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 บริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายชวลิต ถนอมถิ่น)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสุรศักดิ์ สีเขียว)

กรรมการผู้จัดการ